
sþ. 123. Fyrirspurn [112. mál]
til menntamálaráðherra um kennslu í útvegsfræðum við Háskóla Íslands.

Frá Guðrúnu Agnarsdóttur.

Hyggst menntamálaráðherra beita sér fyrir því að kennsla í útvegsfræðum verði hafin
við Háskóla Íslands á þessu eða næsta ári?


